



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

ที่ ๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต./ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ กรณีไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ ของผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตาม หมวด ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงาน ข้อ ๒๔๔, ๒๔๕ ๒๔๖, ๒๔๗, ๒๔๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รักษาราชการแทนลำดับที่ ๑	รักษาราชการแทนลำดับที่ ๒	รักษาราชการแทนลำดับที่ ๓
๑	ปลัด อบต.ศรีสว่าง	รองปลัด อบต.ศรีสว่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒	หัวหน้าสำนักปลัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักพัฒนาชุมชน	-
๓	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายช่างโยธา	หัวหน้าสำนักปลัด	-
๔	ผู้อำนวยการกองคลัง	นักวิชาการพัสดุ	นักวิชาการเงินและบัญชี	-
๕	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักวิชาการศึกษา	หัวหน้าสำนักปลัด	-

หากผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่ ๑ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ ผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ ๒ รักษาราชการแทนและผู้รักษาราชการแทน ลำดับที่ ๓ รักษาราชการแทนตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไสวธนกร ตีมาก)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง